

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภาวะหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 16,001-20,000 บาท อายุราชการ 11-15 ปี สถานภาพสมรส อาชีพคู่สมรสรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้คู่สมรส 16,001-20,000 บาท มีบุตร จำนวน 1 คน บุตรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษา



ส่วนที่ 2 ภาวะหนี้สินของครูศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้ตอบแบบสอบถามมีหนี้สินมากกว่า 1,000,001 บาท ส่วนใหญ่กู้ยืมมาจากธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ การผ่อนชำระหนี้สินต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้สิน 21-30 ปี



ส่วนที่ 3 สาเหตุการเกิดหนี้สินของครูศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาเหตุการเกิดหนี้สินของครูศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 64 คน ทั้งจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview) พบว่า สาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 เพื่อซื้อ/สร้าง/ต่อเติมที่อยู่อาศัย

อันดับ 2 เพื่อซื้อยานพาหนะในการเดินทาง และ

อันดับ 3 เพื่อใช้จ่ายหนี้สินที่ค้างชำระ

ส่วนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูศูนย์การศึกษาออกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นได้แก่

ประเด็นที่หนึ่ง การแก้ปัญหาจากครูกศน.เอง โดยต้องรู้จักวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้ใช้จ่ายเกินกว่ารายรับ และประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ซื่อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น โดยดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

อีกทั้งควรหารายได้เสริมหรือรายได้พิเศษ นอกเหนือจากการทำงานประจำ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของตัวเอง เช่น การทำการเกษตร การค้าขาย การสอนพิเศษ เป็นต้น นอกจากนั้นในการกู้ยืมในแต่ละครั้งนั้น ควรพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ที่เสนอดอกเบี้ยต่ำ และสามารถผ่อนจ่ายได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายหนี้สินของครูที่มากเกินไป

สำหรับ**ประเด็นที่สอง**ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน คือ รัฐบาลต้องเป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือครูกศน. โดยการดำเนินนโยบายพักชำระหนี้สินครู เหมือนกับนโยบายพักชำระหนี้สินเกษตรกร และที่สำคัญรัฐบาลต้องเพิ่มเงินเดือนแก่ครูกศน. ซึ่งเป็นพนักงานราชการให้เทียบเท่ากับข้าราชการทั่วไป อีกทั้งต้องเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครูกศน.

